

## AOMORI CHUO GAKUIN UNIVERSITY

เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 เดือน ช่วงซัมเมอร์ที่จังหวัดอาโอโมริ และได้เข้าไปพักในหอพักของมหาวิทยาลัยอาโอโมริ มีประสบการณ์แปลกใหม่เพิ่มเข้ามาในชีวิตที่หาไม่ได้ในประเทศไทย ทั้งสนุกและวุ่นวายไปพร้อมกัน

ตอนไปถึงสนามบินฮาเนดะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยนั่งต่อเครื่องภายในประเทศของเขา ต้องผ่านตม. และรับกระเป๋า ก่อนนั่งรถบัสของสนามบินเพื่อเปลี่ยนตึกขึ้นบินไปของสายการบินที่เราต้องการบิน เพิ่งได้รู้ว่าที่ญี่ปุ่น ถ้าบินภายในประเทศสามารถนำน้ำขึ้นเครื่องได้โดยจะผ่านเครื่องเซนเซอร์ พอบินมาถึงจังหวัดอาโอโมริรู้สึกได้ว่าอากาศสดชื่นมากและเย็นสบาย รอบๆตัวมหาวิทยาลัยล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้ ทำให้บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยสดชื่น มีโรงเรียนอนุบาลและบ้านพักคนชราอยู่ในมหาวิทยาลัย หอพักเป็นทรงกระบอกอยู่ข้างๆโรงเรียนอนุบาลได้เล่นกับเด็กๆตอนช่วงพัก ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของจังหวัด เรียนรู้วัฒนธรรมของคนในจังหวัด ได้ลองชิมแอปเปิ้ลหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นผลและแปรรูปแล้ว ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของรสชาติอย่างชัดเจน ระหว่างทางไปบ้านโฮสได้ขับผ่านภูเขาที่มีหิมะยังละลายไม่หมด ใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสี เหมือนได้เห็น 4 ฤดู โดยการผ่านเส้นทางนี้ได้ไม่กี่ชั่วโมง จุดชมวิวในป่าและน้ำตกอากาศโดยรอบเย็นรู้สึกสดชื่น ได้ชิมม้าแบบลองควบคุมม้าเอง มีคนคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆ อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ เวลาน้อยไปหน่อย บ้านโฮสที่ไปเป็นสไตล์คันทรี่ผสมญี่ปุ่นสวยมากและใหญ่ ตอนอยู่บ้านโฮสได้ช่วยโฮสทำกับข้าว ล้างจาน เก็บผักใส่ถุงขาย ลองใส่ชุดยูคาตะ ดูทีวีกับโฮส พูดคุยเรื่องต่างๆ ได้พาเพื่อนที่ไม่เคยมาญี่ปุ่นไปเที่ยวตามที่ต่างๆให้ครบและคุ้มภายใน 1 เดือน ไม่ว่าจะรับประทานอาหารญี่ปุ่นรสชาติที่ต่างจากไทย แซ่ออนเซน ร้องคาราโอเกะ เดินเที่ยวช้อปปิ้ง สวนสาธารณะ พากันไปเที่ยวด้วยกันแต่จะเจอสถานที่แปลกใหม่รออยู่เสมอ ทำให้รู้สึกสนุกกับการปลดปล่อย และได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้มีการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยคล่องและเก่งมากในการสื่อสารกับคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นก็พยายามจะสื่อสารกับเราให้รู้เรื่องแถมเข้าใจดีด้วย สอนคำศัพท์ที่ไม่มีอยู่ในหนังสือเรียนทำให้เข้าใจอะไรได้มากกว่าที่เรากังวลว่าเขาจะเข้าใจเราไหม เขาก็กังวลว่าสื่อสารกับเราได้ไหม พอเราพยายามที่จะพูดคุยเขาจะคอยช่วยให้เราพูดออกมาอย่างมั่นใจได้

ว่าประโยชน์นี้ คำนี้อุดหนุน

เป็นประสบการณ์ 1 เดือนที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้หมด เราต้องไปลองด้วยตัวเอง ค้นหาตัวตน และประสบการณ์เข้ามาในชีวิต ได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ทำ ได้พบเพื่อนใหม่ที่ไปด้วยกันและคนญี่ปุ่น ไปเที่ยว จัดปาร์ตี้ด้วยกันสนุกมาก ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมเพื่อนๆและอาจารย์ที่อาโอโมริอีก